

## PHÚT SUY NIỆM

### Tháng 2

Ý cầu nguyện :

- Ý chung : Cầu cho mọi người biết chăm sóc mọi loài thọ tạo : Xin cho mọi người chúng ta biết quan tâm chăm sóc và bảo vệ mọi loài thọ tạo, một món quà được Chúa ban cho nhưng không, để các thế hệ tương lai vẫn tiếp tục hưởng dùng.

- Ý truyền giáo : Cầu cho các dân tộc Á Châu và đức tin kitô giáo : Xin cho việc đối thoại và gặp gỡ giữa đức tin Kitô giáo và các dân tộc Á Châu được thuận lợi hơn.

## THỨ HAI - 01. 02.2016

### Mc 5:1-20

**1. Ghi nhớ:** “**Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người đi khỏi vùng đất của họ**” ( Mc5,17)

**2. Suy niệm:** Việc Chúa Giêsu đã thực hiện là trừ cả một đạo binh ma quỷ ra khỏi kẻ bị quỷ ám. Thế mà khi dân chúng nghe biết việc làm của Chúa Giêsu thì họ lại mời Chúa Giêsu ra khỏi làng của họ. Vì sao vậy? Có lẽ họ sợ mất mát, vừa vào làng Chúa Giêsu đã làm họ mất đi cả một đàn heo, nếu ông Giêsu này ở lại trong làng khi không biết còn phải thiệt hại thêm những tài sản nào đây. Họ chỉ nhìn thấy cái trước mắt mà họ không thấy tình yêu của Chúa Giêsu dành cho họ. Họ muốn ở lì trong hiện tại đau khổ của họ còn hơn là thấy quyền năng của Thiên Chúa mà họ phải chịu thiệt hại. Chúng ta có đôi lúc cũng như thế. Có thể vì những mối lợi trần gian mà chúng ta sẵn sàng mời Chúa ra khỏi tâm hồn chúng ta. Có thể vì chúng ta muốn yên vị trong thực tại chật hẹp của mình mà không muốn biến đổi để được tốt hơn.

**3. Sống Lời Chúa :** Đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày với niềm cậy trông phó thác.

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa, chúng con thân phận thấp hèn, thiếu cận nên đã nhiều lần chúng con chưa đón nhận tình yêu Chúa biến đổi chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa. Xin cho chúng con ngày càng biết đổi mới cuộc đời mình hầu trở nên xứng đáng là con cái Chúa. Amen.*

**THỨ BA - 02. 02.2016**  
**DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH (K)**  
**Lc 2, 22 - 40** **LỄ NÊN**

**1 Ghi nhớ:** *“Chính mắt con được thấy ơn cứu độ” ( Lc 2, 30)*

**2 Suy niệm:** Con người có mắt để nhìn. Nhưng có những lúc cố nhìn mà không thấy, có những lúc thấy mà không thể hiểu.

Nhìn mà không thấy, có thể tâm nhìn bị không chế. Thấy mà không hiểu, bởi bí mật còn ẩn khuất bên trong. Và lại, có những sự việc không thể thấy bằng mắt thường, mà phải nhìn bằng ánh mắt tâm linh. Có những điều ta không đạt thấu bằng lý trí con người nhưng phải bằng “Ơn trên” chiếu rọi.

Làm sao ta có thể nhận ra Thiên tính ẩn trong một hài nhi bé nhỏ bằng cặp mắt phàm nhân? Làm sao ta có thể hiểu được mầu nhiệm nhập thể bằng lý trí hữu hạn của con người ?

Kiêu căng, tự phụ sẽ biến ta thành đui mù và ngu dốt.

**3 Sống Lời Chúa:** Sống khiêm nhường.

**4 Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn con, để con nhận ra mình đang mù loà. Xin khai sáng trí khôn con để con hiểu rằng mình đang ngu dốt.*

## THỨ TƯ - 03. 02.2016

### Mc 6, 1 – 6

**1 Ghi nhớ:** *“Người không thể làm được phép lạ nào tại đó.” (Mc 6,5a)*

**2 Suy niệm:** Một người mà người ta chỉ cần chạm được vào áo choàng thôi thì cũng đủ để được chữa khỏi cơn bệnh nan y. Thế mà nay không thể làm gì được cho đám đông này. Phải chăng họ có một khả năng nào đó có thể chống lại Quyền Năng ấy? Quyền Năng Chúa vô biên không gì ngăn cản được, Ngài làm được mọi sự. Thế nhưng, Ngài đã ban cho con người quyền tự do như một cánh cửa có thể mở ra và đóng lại với Chúa và với tha nhân. Thiên Chúa luôn muốn đến với con người, dùng Quyền Năng của Ngài để con người được sống và sống dồi dào; Ngài không tự ý mở hay đóng cánh cửa đó mà chỉ đứng bên ngoài mà gõ. Làm sao tặc phàm có thể đến được với chúng ta, khi chúng ta không tiếp đón người mang nó?

**3 Sống Lời Chúa:** Mở rộng lòng mình ra để đón Chúa.

**4 Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, đã nhiều lần trong cuộc sống, vì quá tự mãn, tự kiêu và ích kỷ con đã khép mình lại sống trong vỏ ốc của mình, bao nhiêu điều tốt đẹp Chúa muốn ban cho con, con đã khước từ. chính vì thế mà con phải sống trong nhọc nhằn, sầu khổ mà không hiểu vì sao. Xin cho con biết mở lòng mình ra đón Chúa để đón nhận biết bao hồng ân Người sẽ ban cho con, để từ đây mỗi ngày của cuộc đời con là những chuỗi ngày chứa chan hạnh phúc. Amen.*

## **THỨ NĂM - 04. 02.2016**

### **Mc 6, 7 - 13**

**1 Ghi nhớ:** “ *Người chỉ thị cho các ông đừng mang gì đi đường...*” (Mc 6,8)

**2 Suy niệm:** Một người khôn ngoan biết cái gì cần và cái gì không cần cho cuộc sống mình. Mang quàng mọi sự vào mình e chỉ làm bận bịu, vướng víu, ràng buộc, mất tự do, ảnh hưởng đến công việc.

Sứ đồ của Chúa hành trang chỉ cần: biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Bao nhiêu đó là đủ. Quá lo lắng về của cải vật chất chỉ nhọc công, tốn sức và lãng phí thời giờ, thậm chí nhiều lúc nó còn ảnh hưởng xấu đến sứ mạng của mình. Những thứ đó Chúa sẽ lo liệu và không để ta thiếu thốn bao giờ.

**3 Sống Lời Chúa:** Không để của cải vật chất ràng buộc.

**4 Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin cho lòng con được tự do đối với của cải vật chất, để chúng con nhẹ nhàng bước đi trên con đường rao truyền Nước Chúa. Amen.*

**THỨ SÁU - 05. 02.2016**  
**THÁNH AGATHA, Trinh nữ tử đạo (N)**  
**Mc 6, 14 - 29**

**1 Ghi nhớ:** *“Đó là một ngôn sứ trong các ngôn sứ”*  
(Mc 6,15b)

**2 Suy niệm:** Ba mươi năm sống ẩn dật, giờ đây Đức Giêsu bùng lên như vầng sáng chói loà giữa đêm đen khiến bao con mắt từ vua quan đến thường dân phải hướng về với đây về ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Đức Giêsu thật sự trở thành “hiện tượng” cho người Do Thái, và không chỉ cho người Do Thái mà còn cho mọi người, mọi thời. Giữa đời muôn vàn cái bình thường, mục tiêu cho người ta chú ý phải là cái gì đó khác thường như dấu lặn giữa những nốt nhạc, như ánh sáng giữa đêm đen. Người kitô hữu lãnh sứ vụ rao truyền Nước Chúa cho nhân loại. Muốn làm được điều đó chúng ta phải trở thành đối tượng chú ý của người khác. Đời sống Kitô hữu tự bản chất là một hiện tượng lạ giữa đời thường bởi họ chính là ánh sáng giữa trần gian u tối, là muối mặn trong cuộc đời nhạt nhẽo, là men khởi bột rã rời; Giữa thế giới bon chen, tranh giành vật chất, người Kitô hữu được mời gọi sống siêu thoát, hướng về hạnh phúc Nước Trời. Đây không lạ thì là gì? Tôi đã làm gì để thực hiện sứ vụ mà tôi đã lãnh nhận khi trở thành Kitô hữu?

**3 Sống Lời Chúa:** Trở thành ánh sáng cho trần gian.

**4 Cầu nguyện:** *Lạy Chúa xin cho con đừng buông xuôi theo những tâm thường, trần tục để đời sống con trở thành một tiếng chuông thức tỉnh bao tâm hồn đang ngủ mê. Amen.*

## THỨ BẢY - 06. 02.2016

### Mc 6, 30 – 34

**1 Ghi nhớ:** “ *Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương...* ” (Mc 6, 34)

**2 Suy niệm:** Mỗi mệt, kiệt sức vì công việc dập dồn, không có thời gian để ăn uống. Đức Chúa Giêsu và các môn đệ muốn tạm thời lánh đi để nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng đám đông dân chúng không chịu buông tha...Ngài lại tiếp tục giảng dạy họ.

Dẫu biết rằng trong cuộc đời có kẻ tốt người xấu, nhưng những người biết chạnh lòng trước những nỗi cơ cực của người khác và sẵn sàng chia sẻ cứu giúp thì được mấy ai? Trong xã hội chủ nghĩa Makeno (mặc kệ nó) đang lan tràn thì được bao nhiêu người sẵn lòng đáp lại lời kêu cứu của những người bất hạnh? Tôi có ngã theo chủ nghĩa ấy không?

**3 Sống Lời Chúa:** Nên mọi sự cho mọi người

**4 Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin cho con đừng giả điếc, làm ngơ trước nhu cầu của anh em nhưng quảng đại cứu giúp với hết khả năng mình để anh em con vui đi những nỗi quần bách và cơ cực. Amen.*

**CHÚA NHẬT - 07. 02.2016**

**CHÚA NHẬT THỨ V TN**

**Lc 5, 1 - 11**

**TIN VÀO SỨC MẠNH LỜI CHÚA**

*“Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” (Lc 5,11)*

**Suy niệm:** Phêrô Ngư Phủ đánh bắt cá giỏi hơn Giêsu Thợ Mộc, đó là điều chắc chắn. Thế nhưng, với Phêrô còn có một điều chắc chắn hơn: sức mạnh kỳ diệu của Lời Đức Giêsu, Lời đã chữa cho mẹ vợ ông khỏi cơn sốt (Lc 4,39). Vì tin vào sức mạnh của Lời ấy, ông gạt bỏ đi kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm của mình, cũng như vượt thắng sự mệt nhọc sau một đêm trắng tay. Mẹ cá dư dật minh chứng cho niềm tin đúng đắn của ông, đồng thời khai mở cho ông một cái nhìn mới. Từ nay Đức Giêsu không chỉ là một vị thầy (5,5), nhưng còn là Chúa của ông (5,8). Ông không còn là người chuyên đánh bắt cá nuôi sống bản thân và gia đình, nhưng là người thu phục người khác về cho Chúa. Niềm tin vào Lời Chúa đã đổi hẳn đời ông.

**Mời Ban:** Bạn có thể dựa vào kinh nghiệm sống để cho rằng Lời Chúa viễn vông, không khả thi trong thực tế. Cũng có thể do ngã lòng quá sớm, mệt mỏi trong cuộc sống, bạn không muốn thực hiện theo Lời Chúa dạy. Cuộc đời của Phêrô hôm nay có thể giúp bạn có một cái nhìn mới về Lời Chúa.

**Chia sẻ:** Người Kitô hữu Việt Nam cần làm gì để Lời Chúa có một vị trí tương xứng hơn trong cuộc đời của họ?

**Sống Lời Chúa:** Chọn một câu Lời Chúa như kim chỉ nam cho sinh hoạt của mình, và nỗ lực sống theo Lời ấy.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ép ông Phêrô chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá, nhưng chỉ gợi ý mời gọi ông. Ngày hôm nay, con tin chắc Chúa cũng đang đưa ra những lời gợi ý mời gọi tương tự như vậy. Xin cho chúng con, tựa như ông Phêrô, tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của Lời Chúa và hết lòng thực hiện Lời ấy. Amen.*



**THỨ HAI - 08. 02.2016**  
**TẾT NGUYÊN ĐÁNG BÌNH THÂN cầu bình an**  
**Mt 5, 1 - 10**

**1. Ghi nhớ:** “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa thương xót ” (Mt5,7)

**2. Suy niệm:** Chương trình cứu độ của Thiên Chúa, được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô là một chương trình đầy yêu thương. Vì yêu thương Chúa dựng nên con người, vì yêu thương Chúa lại cứu chuộc con người phạm tội... Như thế, Thiên Chúa chứng tỏ Người là Thiên Chúa tình yêu, Người như “ngây dại” trước thụ tạo của Người là con người, Ngài luôn yêu thương và xót thương con người. Như thế, chỉ những ai có lòng xót thương người mới có khả năng đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, vì họ đã trở nên giống Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta khi biết xót thương cũng chính là chúng ta đồng cảm với anh chị em mình và chia sẻ lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhau.

**3. Sống Lời Chúa :** Sống yêu thương chia sẻ, một nụ cười, một lời an ủi, một cử chỉ yêu thương... đó chính là đem niềm vui cho người khác.

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa, chúng con là loài thụ tạo nhưng lại được Chúa xót thương cho được làm con cái Chúa. Xin cho chúng con luôn trân trọng ơn gọi này để chúng con cũng hết lòng yêu mến anh chị em. Amen.*

**THỨ BA - 09. 02.2016**  
**MÔNG HAI TẾT Kính nhớ tổ tiên**  
**Mt 15, 1 - 6**



**1. Ghi nhớ:** Người hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyên rửa cha mẹ, thì phải bị xử tử. (Mt 15, 4)

**2. Suy niệm:** Mọi người được sinh ra đều có ông bà, cha mẹ. Thảo kính cha mẹ mình là điều rất hợp lẽ tự nhiên, vì cha mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục ta. Thảo hiếu là yêu thương, giúp đỡ và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ khi các ngài còn sống cũng như khi đã qua đời. Trong mười điều răn Chúa ban, sự thảo kính được đặt ở điều thứ tư sau việc tôn thờ Chúa; cho thấy bốn phận hiếu thảo với ông bà cha mẹ mình là điều rất quan trọng. Vậy, tôi đã sống thảo hiếu như thế nào ?

**3. Sống Lời Chúa:** Sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

**4. Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin thương ban cho cha mẹ con sự bình an của Chúa, để các ngài luôn sống vui tươi bên con cái và giúp con luôn sống hiếu thảo, để mai sau chúng con sẽ được sum họp với Chúa Cha trên trời. Amen.*



**THỨ TƯ - 10. 02.2016**  
**MÔNG BA TẾT Thánh hóa công việc.**  
**Mt 25, 14 - 30**

**1. Ghi nhớ:** Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa (Mt 25, 29)

**2. Suy niệm:** Người ta thường nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”, con người có làm gì mà ông trời không chúc phúc ban ơn thì cũng không thể nào thành sự. Nhưng trong khía cạnh đức tin chúng ta cũng có thể nói ngược lại: “Mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân”. Trong bài tin mừng hôm nay, ông chủ đã giao những nén bạc cho từng người, người nhiều người ít, không có người nào là không có, người mà bị ông chủ chê trách cũng nhận được số bạc. Như vậy ông chủ không bắt ai làm quá sức lực mình hay bắt ai nộp lại những gì mà ông không giao phó. Người bị phạt là người đã giấu đi số bạc chủ giao.

Mông 3, thánh hoá công ăn việc làm, Chúa ban cho mỗi người tùy theo khả năng hoàn cảnh của từng người, nói một cách khác Chúa đã khởi sự và Người chờ đợi chúng ta hoàn tất. Xin Chúa thánh hoá những công việc chúng con làm và nâng đỡ chúng con luôn trong đời sống

**3. Sống Lời Chúa:** Dâng cho Chúa công việc hằng ngày.

**4. Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con có sức lực để lao động xây dựng thế giới. Xin cho chúng con luôn biết cùng hành động với Chúa để được Chúa luôn đồng hành với chúng con.*

**THỨ NĂM - 11. 02.2016**  
**LỄ TRO, GIỮ chay và kiêng thịt**  
**Mt 6: 1- 6, 16 - 18**

**1. Ghi nhớ:** “**Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh**” (Mt6,4)

**2. Suy niệm:** Hôm nay Giáo Hội mời gọi các tín hữu ăn chay hãm mình, hy sinh cầu nguyện và làm việc bác ái. Lý do nào phải ăn chay? Ăn chay để nhớ các tổ phụ chúng ta đã phải vất vả như thế nào nơi Ai Cập, nơi hoang mạc... cũng như trong sự vất vả gian lao đó Chúa đã đoái thương họ như thế nào. Ngày nay, ăn chay là chúng ta chống lại khuynh hướng hưởng thụ ngày một tăng trong xã hội chúng ta, cũng như ăn chay để có thể cầu nguyện gắn bó với Chúa hơn, và để có gì đó làm việc bác ái cho anh chị em thiếu thốn hơn mình. Như thế mục đích của ăn chay là để có thể gắn bó với Chúa cách mật thiết hơn. Chúa là Đấng thấu suốt tâm can con người, Ngài sẽ ban cho ta hơn nhiều những gì mà chúng ta có thể ước mong. Và ta nên nhớ rằng khi ta khoe khoang hay tự phụ là mình đạo đức... thì lúc đó chúng ta đã lạc xa Thiên Chúa vì nơi Chúa chỉ là khiêm nhường, là hiến thân vì yêu.

**3. Sống Lời Chúa :** Sống vui tươi khi giúp đỡ người khác

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa, ngày hôm nay Giáo hội khởi đầu Mùa Chay để chúng con tiết chế hầu có thể quên đi bản thân mình mà có thể dễ dàng đến với Chúa. Xin cho con biết làm mọi việc mà Chúa muốn với tâm hồn vui tươi hơn hở. Amen.*

**THỨ SÁU - 12. 02.2016**  
**Mt 9, 14 - 15**

**1. Ghi nhớ: "Ngày chàng rể bị đem đi rồi họ mới ăn chay"  
(Mt9,15)**

2. Suy niệm: Theo sự tính toán thường tình, ta vẫn luôn xác tín rằng Chúa công minh. Nhưng ta thường hay nghĩ tại sao ta phải rửa tội trước, phải giữ đạo trước. Tại sao ta không đợi đến lúc gần chết hãy rửa tội, vì khi đó ta được sạch tội ta sẽ được vào ngay thiên đàng. Còn bây giờ ta phải có gắng sống tốt, tránh xa tội lỗi... lại còn biết đâu có những tội quên xót mà mình chưa đền tội đầy đủ.... Thật là thua thiệt cho những ai được rửa tội từ nhỏ? Nghĩ như vậy có đúng không? Khi được rửa tội có phải ta được trở thành con của Chúa không? Khi vào thiên đàng có phải ta là con của Chúa không? Vậy thì thời gian ta được làm con của Chúa ngay tại trần thế này có phải là thiên đàng không? Tại sao ta lại có sự phân biệt trần gian và thiên đàng? Nếu ta sống tốt ngay tại trần gian này thì thiên đàng chỉ là bước tiếp nối cho thiên đàng mà ta đang sống ngay tại thế này. Chúa cho ta sống hạnh phúc bên Chúa ngay tại thế này thì còn lẽ gì mà ta so đo tính toán.

3. Sống Lời Chúa : Trân trọng thời gian Chúa ban như là quà tặng đầy ân sủng của Thiên Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, Chúa cho con được sớm biết Chúa. Xin cho con biết nhận ra niềm hạnh phúc lớn lao được làm con Chúa ngay tại thế này để sau này con không lạ lẫm khi được gặp mặt Chúa. Amen.

## **THỨ BẢY - 13. 02.2016**

### **Lc 5, 27 - 32**

**1. Ghi nhớ: "Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người "**  
**(Lc 5, 28)**

2. Suy niệm: Các Trong một câu rất ngắn mà thánh Luca sử dụng đến 3 động từ "bỏ tất cả", "đứng dậy", "đi theo" để nói lên sự dứt khoát với con đường tội lỗi mà Lêvi đang theo. Chọn môn đệ, Chúa Giêsu không ngần ngại chọn người mà xã hội cho là tội lỗi. Ngài chọn theo ý Ngài và Ngài để cho con người tự do đáp trả. Chúa cũng đang mời gọi chúng ta để ta được trở nên tốt hơn. Tình trạng của ta hiện nay không quan trọng, nhưng quan trọng là khi nghe tiếng Chúa mời gọi ta có dám đáp trả cách dứt khoát như Lêvi không? Chúa mời gọi Lêvi làm môn đệ Chúa cho chúng ta một sự an ủi. Cho dù chúng ta có là gì, có tội lỗi thì Chúa vẫn sẵn sàng kêu gọi chúng ta. Bởi đó ta chẳng nên thất vọng vào tình trạng của mình mà hãy vững tin vào lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa và năng đáp trả lại lời mời gọi của Chúa.

3. Sống Lời Chúa : Trông cậy mãnh liệt vào lòng khoan dung của Thiên Chúa.

4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con là những kẻ tội lỗi, nhưng được Thiên Chúa thứ tha, và mời gọi làm môn đệ Chúa. Xin cho chúng con biết trân trọng ơn cao cả này và dùng trọn cuộc đời mà ca ngợi Chúa. Amen.

**CHÚA NHẬT - 14. 02.2016**  
**CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY**  
**Lc 4, 1 - 13**

**1. Ghi nhớ:** *“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”.* (Lc 4,4)

**2. Suy niệm:** Sống trong một xã hội đầy đua chen, nhiều khi người ta vất vả mệt nhọc cũng chỉ vì **“miếng cơm manh áo”** để lo cho cuộc sống. Nhưng lắm lúc chúng ta quên rằng mình còn phải sống nhờ những thứ khác cần thiết hơn cả cơm bánh đó là vâng phục và lắng nghe những lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Bài Tin mừng hôm nay cũng như một lời thức tỉnh mà lâu nay chúng ta vẫn bị cám dỗ mê muội mà không hay, chỉ biết bận rộn đi tìm kiếm miếng ăn đến nỗi không còn nghĩ đến việc tìm kiếm những giá trị tinh thần và đạo đức gì nữa. Như thế chúng ta chỉ lo cho cuộc sống thân xác chứ không lo cho cuộc sống linh hồn.

**3. Sống Lời Chúa:** Nghe và sống lời Chúa.

**4. Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin cho con biết nuôi dưỡng đời sống tinh thần bằng cách nghe và thi hành thánh Ý Chúa mỗi ngày trong cuộc sống . Amen.*

**THỨ HAI -14.02.2016 |**  
**Mt 25, 31 - 46**

**1. Ghi nhớ:** *“Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.* (Mt 25, 40)

**2. Suy niệm:** Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói về ngày Người sẽ trở lại vũ trụ để phán xét mọi người hay còn gọi là ngày cánh chung. Chính ngày cánh chung sẽ phân định cho chúng ta thấy giá trị những việc ta làm hay thiếu sót không làm cho tha nhân. Chúa không đòi hỏi ta tìm Chúa ở nơi đâu xa để phục vụ Ngài. Nhưng Chúa muốn mỗi người chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa qua những người nghèo nàn nhất, bé nhỏ nhất đó là những **“Chúa Kitô”** để từ đó chúng ta có thể phục vụ họ như chính Chúa Kitô là mẫu gương phục vụ.

**3. Sống Tin mừng:** Sống quan tâm phục vụ tha nhân

**4. Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng mỗi việc con làm cho những anh em bé nhỏ là con đang làm cho Chúa. Amen.*



## THỨ BA - 16. 02.2016

### Mt 6, 7 – 15

**1. Ghi nhớ:** *“Khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại”.* (Mt 6, 7)

**2. Suy niệm:** Các người biệt phái thời Đức Giê-su họ thường đề cao những hình thức bên ngoài. Ngay cả khi cầu nguyện họ cũng thích dùng hình thức. Còn những người ngoại thì họ lại thích **“Lải nhải”** vì họ nghĩ rằng lập đi lập lại một lời kinh nào đó thì mới được Thiên Chúa nhậm lời. Đối với Đức-su thì cầu nguyện không cần như thế. Ngài chỉ cho chúng ta một công thức cầu nguyện qua Lời Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện phải chân thật, phải tỏ lộ cuộc sống nội tâm. Nó diễn tả tình cảm thâm sâu của người biết mình là con cái Thiên Chúa và anh em với hết mọi người.

**3. Sống Lời Chúa:** Vâng phục và phó thác khi cầu nguyện

**4. Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, Trong đời sống hàng ngày cầu nguyện như là một món ăn tinh thần không thể thiếu, vì thế xin cho mỗi người chúng con phải biết cầu nguyện như chính Chúa là mẫu gương cầu nguyện. Amen.*

## THỨ TƯ - 17. 02. 2016

### Lc 11, 29 - 32

**1. Ghi nhớ:** “Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này...” (Lc11,30)

**2. Suy niệm:** Dân thành Ninivê sau khi đã nghe lời rao giảng của ngôn sứ Giôna thì họ đã ăn năn sám hối và đã được Thiên Chúa thứ tha. Dân Do Thái thời Chúa Giêsu sau khi tận mắt chứng kiến những phép lạ Chúa Giêsu đã làm thì họ cũng có chút gì đó thán phục, nhưng họ cố tình bóp méo sự thật. Họ mong muốn Chúa Giêsu làm những phép lạ vĩ đại cho họ xem, để họ tin. Chúa Giêsu chẳng cần họ thán phục, Ngài chỉ mong muốn họ thấy những phép lạ Ngài làm mà nhận ra Nước Thiên Chúa đang ở giữa họ, để họ ăn năn sám hối. Chúa Giêsu sẽ thực hiện một phép lạ vĩ đại đó là phục sinh sau ba ngày được an táng trong mồ. Nhưng họ có nhìn vào đó để mà tin hay không đó là quyền của họ. Còn chúng ta, chúng ta đang sống trong thời của Giáo hội, chúng ta thấy và biết rằng Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, Ngài đã chịu chết vì chúng ta. Thế thì, chúng ta có ăn năn hối cải chưa hay chúng ta còn lần lữa?

**3. Sống Lời Chúa :** Nhận ra dấu chỉ tình thương Chúa mà trở về bằng cách ăn năn sám hối.

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa, chúng con đang sống trong tình thương của Chúa, tình thương của Giáo hội. Xin cho chúng con biết nhận ra tình thương đó mà biến đổi để ngày càng trở nên xứng đáng hơn với tình thương Chúa. Amen.*

## **THỨ NĂM - 18. 02.2016**

### **Mt 7, 7 - 12**

**1. Ghi nhớ:** “Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao? ” (Mt 7,11)

**2. Suy niệm:** Trong Mùa Chay, Giáo hội mời gọi mọi người Kitô hữu siêng năng cầu nguyện để gắn bó với Chúa, để đi vào tâm tình của Chúa. Lời Chúa trong Tin mừng thánh Matthêu lại mời gọi liên li cầu nguyện, cầu nguyện luôn. Không phải Chúa là Thiên Chúa thích con người van nài thì mới cho nhưng cầu nguyện là để cho chính chúng ta biết mình đang cần Chúa. Hãy nhìn vào tình thương của cha mẹ dành cho con cái để chúng ta nghĩ về tình thương của Thiên Chúa dành cho mình. Ngài sẽ ban dư dật cho những ai biết cậy dựa vào Ngài. Điểm đặc biệt của cầu nguyện không phải chỉ là cầu xin mà còn là cảm tạ, tri ân, xin lỗi.... Cầu nguyện cũng không phải là ta đưa ra một bản yêu sách rồi cầu mong Chúa đáp ứng, nhưng cầu nguyện còn là đón nhận ý Chúa trong cuộc đời mình “một theo Ý Cha”.

**3. Sống Lời Chúa :** Cầu nguyện bằng cách cảm tạ và xin lỗi cùng Thiên Chúa.

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa, thường khi cầu nguyện chúng con chỉ biết có xin và chỉ xin. Xin dạy cho con biết nhận ra ơn ban của Chúa trong cuộc sống con để con dâng lời cảm tạ, tri ân Chúa. Amen.*

## THỨ SÁU - 19.02.2016

### Mt 5, 20 - 26

**1. Ghi nhớ:** “Anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư ... thì sẽ không được vào Nước Trời” (Mt5,20)

**2. Suy niệm:** Các Kinh sư và những người Pharisêu họ giữ luật thì không ai có thể chê trách được họ. nhưng trước mặt Thiên Chúa thì họ chỉ có hình thức không có thực tại nội tâm. Khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ phải công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu thì chính là Chúa muốn họ phải có nội tâm thực sự, phải tôn thờ Thiên Chúa vì yêu mến Chúa chứ không phải chỉ tôn thờ Thiên Chúa vì luật dạy. Trước mặt người đời thì ta còn có thể che đậy, có thể giả hình. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thì “đêm đen sáng tỏ như ban ngày”. Như thế, hãy đến với Chúa khi còn thời gian, hãy đến với Chúa với tâm hồn yêu mến thực sự. Một việc làm nhỏ nhoi nhưng được thực hiện với một tâm tình yêu mến thì quý hơn vạn lần những việc đạo đức mà vô hồn.

**3. Sống Lời Chúa :** Sống chân thật trong ánh sáng của Chúa.

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa, xin cho con biết tôn thờ Chúa cho phải đạo, xin cho con được đến với Chúa bằng cả tâm tình và đời sống con. Amen.*

**THỨ BẢY - 20. 02.2016**

**Mt 5, 43 - 48**

**1. Ghi nhớ:** “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em là Đấng Hoàn Thiện ” (Mt 5,48)

**2. Suy niệm:** Trong dân gian thường có câu “Hòn đá ném đi hòn chì ném lại” hay câu “Bánh sập đi, bánh quy lại” để nói lên sự công bằng có qua có lại trong cách ứng xử của một con người. Nhưng Chúa Giêsu dạy các môn đệ của mình ứng xử khác: hãy yêu thương kẻ thù. Lý do nào phải yêu thương kẻ thù? Bởi vì tất cả là anh em con cùng một Cha trên trời. Và lại, Chúa Giêsu lấy mẫu mực chính là tình yêu của Thiên Chúa chứ không lấy mẫu mực của một con người nào. Chúa Cha đã yêu thương thế gian cho dù thế gian có bạc nghĩa, vong ơn, có quên đi ân tình của Thiên Chúa thì Chúa vẫn một mực yêu thương và lấy tình thương mà che lấp những yếu đuối của con người. Là con của Chúa chúng ta hãy nên giống như Cha mình là chính Thiên Chúa, lấy mẫu mực là Chúa mà đối xử với nhau. Trong Thiên Chúa chỉ có tình thân không có hận thù

**3. Sống Lời Chúa :** Sống yêu thương không thù hận.

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hết tình yêu thương chúng con, dù bị bội bạc, dù bị quên ơn nhưng tình yêu Chúa muôn đời tồn tại. Xin cho chúng con được nên như Chúa biết yêu thương hết tình không ngoại trừ ai. Amen.*

**CHÚA NHẬT - 21. 02.2008**  
**CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY**  
**Lc 9, 28 - 36**

**1. Ghi nhớ:** *“Đây là con Ta , Người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người”*. (Lc 9, 35)

**2. Suy niệm:** Theo khuynh hướng tự nhiên của con người ai cũng thích sự sung sướng thích nhàn hạ cho bản thân. Là người Kitô hữu thì lại càng thích được ở trong vinh quang của Chúa. Nhưng khi các môn đệ của Chúa và cả chúng ta nữa khi nghe nói tới con đường Thập Giá thì cảm thấy khó chịu. Thậm chí ngay cả Phêrô còn ngăn cản Ngài. Nhưng Chúa Cha bảo **“Hãy vâng nghe lời Ngài”**. Nghĩa là phải chấp nhận đi theo Ngài trên con đường thập giá rồi mới được tới vinh quang. Trong đời sống đạo của chúng ta, một vài lúc sự vâng phục thánh ý Chúa xem ra là một thánh giá nặng nề, chúng ta hãy tin chắc rằng ngày kia sự vâng phục đó sẽ là một nguồn vui khôn tả.

**3. Sống Lời Chúa:** Hăng say nghe lời Chúa và thi hành thánh ý Chúa

**4. Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, chính khi đang cầu nguyện mà Chúa Giê-su đã được biến đổi. Xin cho con biết dùng lời cầu nguyện làm cho con được biến đổi mỗi ngày nên tốt hơn. Amen*

**THỨ HAI - 22. 02.2016**  
**LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ**  
**Mt 16, 13 - 19**

**1. Ghi nhớ:** Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? (Mt 16, 15)

**2. Suy niệm:** Người môn đệ của Chúa là người Chúa chọn và người ấy đã đáp lại tiếng Chúa bằng cách từ bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Hai yếu tố không thể thiếu nơi người môn đệ là ơn Chúa và khả năng đáp trả của con người. Xét theo phương diện việc Thiên Chúa chọn Phêrô làm môn đệ thì đã là liều lĩnh chứ chưa nói tới việc đặt Phêrô làm nền tảng xây dựng Giáo hội. Nhưng ở Phêrô có cái mà những người khác không có đó là lòng nhiệt thành và lòng yêu mến Chúa. Nhờ đó ơn Chúa được tỏ lộ đầy đủ nơi Phêrô. Câu trả lời của Phêrô là câu trả lời đích thực về bản chất của Đấng Kitô, nhưng Phêrô làm sao biết được nếu Chúa Cha không ban ơn cho Phêrô và Phêrô không để cho ơn Chúa hoạt động nơi ông. Một con người mỏng giòn, yếu đuối lại trở nên tảng đá xây dựng ngôi nhà Thiên Chúa, ơn Chúa luôn thực hiện những việc lạ lùng.

**3. Sống Lời Chúa:** Trở nên dụng cụ cho Chúa hằng ngày.

**4. Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, Chúa đã cho những con người yếu đuối cộng tác và công trình kỳ diệu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết hành động theo Ý Chúa để Danh Chúa mỗi ngày thêm cả sáng. Amen.*

**THỨ BA - 23. 02.2016**

**Mt 23, 1 – 12**

**1.Ghi nhớ:** *“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).*

**2.Suy niệm:** Ai trong chúng ta cũng ghét thói kiêu căng tự phụ, nhưng yêu thích kẻ khiêm nhường. Chúa Giêsu dựa vào những thói hư tật xấu của các biệt phái và luật sĩ “thích ngồi ở những chỗ nhất”, để cảnh giác chúng ta. Chúa cho ta biết khi được cất nhắc lên trong một chức vụ là nhằm để phục vụ người khác. Vì thế, ta phải biết ăn ở khiêm nhường, từ tốn và biết tôn trọng người khác. Mỗi người chúng ta đều được Chúa tín nhiệm trao cho một nhiệm vụ: người làm cha, kẻ làm mẹ; người làm thầy, kẻ làm trò; người làm chủ, kẻ làm người phục vụ... Chúng ta đã sống tinh thần Chúa dạy không?

**3.Sống Lời Chúa:** Tránh thói kiêu căng, tự phụ; nhưng sống khiêm tốn, chân thành phục vụ.

**4.Cầu nguyện:** *Lạy Chúa, khi nhìn ngắm mẫu gương của Chúa, con nhận thấy mình còn nhiều khuyết điểm. Xin Chúa thương ban cho con ơn canh tân và hoán cải. Amen.*



**THỨ TƯ - 24. 02.2016**

**Mt 20, 17 - 28**

**1. Ghi nhớ:** “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt20, 28)

**2. Suy niệm:** Con người sống trên dương gian dễ bị lôi kéo vào ba khuynh hướng: danh, lợi và thú. Các môn đệ ban đầu theo Chúa Giêsu ắt hẳn không khỏi những khuynh hướng này. Rõ hơn hết là khuynh hướng háo danh.

Đang khi nghe Chúa Giêsu tiên báo cuộc thương khó của Ngài đáng lý ra các ông phải đồng cảm với Thầy mình trong cuộc thương khó. Đằng này họ lại nghĩ khác, họ mong Thầy mình sớm chiến thắng theo như cách nghĩ của họ để họ được hưởng vinh quang, để được sung sướng có kẻ hầu người hạ. Chúa Giêsu đã sửa lại lối suy nghĩ của họ. Theo Chúa, được trao quyền chính là để dùng nó mà phục vụ chứ không phải dùng quyền đó để thị uy, để phục vụ chính mình hay để người ta phục vụ mình. Chúa Giêsu đã sống cuộc đời phục vụ như Ngài đã dạy đó là Ngài phó dâng mạng sống để phục vụ cho sự sống nhân loại.

**3. Sống Lời Chúa :** Đặt sự khôn khó của ta với cuộc Thương Khó Chúa.

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa, trong những lúc Chúa mong muốn chúng con đồng cảm với Chúa thì chúng con chỉ lo cho riêng mình, cho danh lợi của mình. xin Chúa cho mỗi người chúng con được biết rằng sự vinh quang của con chính là đặt sự vinh quang trong sự thương khó Chúa. Amen.*

## **THỨ NĂM - 25. 02.2016**

### **Lc 16: 19 - 31**

**1. Ghi nhớ:** “Người nghèo này chết và được Thiên Thần đem vào lòng Apraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem đi chôn.” (Lc16,22)

**2. Suy niệm:** Nếu đọc đi đọc lại đoạn Tin Mừng thánh Luca hôm nay để tìm lý do ông nhà giàu đã làm gì để ông sa hoả ngục thì thật là khó. Ông đã không là gì, và bởi ông không làm gì nên ông phải sa hoả ngục. Hằng ngày ắt hẳn khi ra vào nhà mình ông đã thấy anh Ladarô nghèo khó nơi cửa nhà mình, ông có đủ khả năng để giúp đỡ anh nghèo khó này. Bởi có đủ khả năng thực hiện mà ông không thực hiện nên ông phải sa hoả ngục. Trong kinh Cáo Minh chúng ta đọc *“Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót..”*. Vậy thì những thiếu sót của chúng ta ắt hẳn rất nhiều, bởi Chúa ban cho chúng ta thật nhiều tài sản, tài sản vật chất, tài sản tinh thần để chúng ta chia sẻ cho anh chị em mình thế mà ta chưa thực hiện thì thật là điều chưa phải.

**3. Sống Lời Chúa :** Quan tâm đến những nhu cầu của anh chị em mình.

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa, thật là khó để chia sẻ bởi con luôn cảm thấy mình chưa đủ. Mà theo Chúa thì Chúa muốn chúng con phải vượt lên những cái nhỏ nhen, tầm thường, thì xin cho chúng con biết chia sẻ hết lòng, và hết khả năng chúng con nhất là trong Mùa Chay này. Amen.*

**THỨ SÁU - 26.02.2016**

**Mt 21: 33 - 43, 45 - 46**

**1. Ghi nhớ: “Ông cho tá điền canh tác và trả đi phương xa ” (Mt21,33)**

**2. Suy niệm:** Ất hẳn ông chủ vườn nho rất yêu quý vườn nho của mình bởi ông đã nhọc công cải tạo cho nó được xanh tốt. Nhưng ông lại yêu quý và tin tưởng các tá điền của ông hơn nữa. Vì thế, ông cho họ canh tác vườn nho sum xuê của ông. Thế nhưng bao nhiêu sự tin tưởng, bao nhiêu hy vọng nơi những người tá điền đã tan biến khi họ không những không thu nộp hoa lợi lại còn giết luôn cả đứa con của chủ, muốn chiếm đoạt luôn vườn nho. Những người tá điền này như quên thân phận của họ, họ chỉ là người quản lý, người làm công. Mà người quản lý hay người làm công là có bổn phận làm lợi cho chủ, vả lại những gì được ban cho là để hưởng dùng là để sinh lời chứ không phải để cho họ chiếm đoạt. Cũng như thế, những ơn lành Chúa ban cho chúng ta là vì Ngài yêu thương chúng ta, Ngài tin tưởng nơi chúng ta. Vậy ta hãy làm sao cho những ơn thiêng Chúa ban hằng phát triển trong con người chúng ta.

**3. Sống Lời Chúa :** Trao dồi khả năng để sinh lời những nén vàng Chúa trao.

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa, mọi sự chúng con đang có, đang hưởng dùng là của Chúa. Xin cho con được luôn ý thức điều này để con đừng bao giờ giành quyền làm chủ với Chúa. Amen.*

## **THỨ BẢY - 27.02.2016**

### **Lc 15: 1 - 3, 11 - 32**

**1. Ghi nhớ:** “**Tất cả của Cha là của con**” (Lc 15,31)

**2. Suy niệm:** Theo quan niệm của đại đa số dân chúng Do Thái thời Chúa Giêsu đều coi những người thu thuế, những người tội lỗi là không xứng đáng được đến gần Thiên Chúa. Bởi thế, Chúa Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn “*Người Cha Nhân Hậu*” qua đó Người dạy cho họ chân lý này: Người tội lỗi thì họ dù có một chút gì đó ăn năn và ăn năn vì bất cứ lý do gì, và họ ý thức được thân phận tội lỗi của họ thì họ luôn được tha thứ vì sự tha thứ là do chính Thiên Chúa đi bước trước. Còn những người tự cho mình là công chính, luôn được coi là ở trong nhà Chúa nhưng tư tưởng thì luôn ước ao được đi hoang, không cảm thấy hạnh phúc trong nhà cha thì cũng coi như là đã đi hoang. Mà sự đi hoang này nguy hiểm hơn sự đi hoang thực sự vì khó nhận ra, mà không nhận ra thì làm sao có thể quay về. Vậy nên chẳng mỗi người chúng ta nên có một lối sống tự do của con cái Chúa, dù ta thánh thiện hay tội lỗi thì ta hãy nhớ rằng nhà Cha ta luôn rộng cửa chờ đón ta.

**3. Sống Lời Chúa :** Vui tươi thực hành các giới răn của Chúa vì đó là hướng dẫn cho cuộc sống thánh thiện

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa, khi thấy một người tội lỗi được ăn năn trở lại, được Giáo hội ưu ái như là một người đạo đức thì lòng chúng con không cảm thấy vui mừng mà lại còn thấy Chúa thiếu công bằng. Xin cho chúng con biết yêu thương thật lòng, biết vui mừng vì chúng con có Một Vị Thiên Chúa đầy nhân ái và một Giáo hội đầy khoan dung. Amen.*

**CHÚA NHẬT: 28. 02.2016.**  
**CHÚA NHẬT III MC**  
**Lc 13, 1 – 9**

**1. Ghi nhớ:** ‘Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy’ (Lc13,3b).

**2. Suy niệm:** Trên thế giới chiến tranh, thiên tai, khủng bố luôn nổ ra khắp nơi, nhưng những tai nạn nay không đồng nghĩa với hình phạt, mà là những lời cảnh cáo. Con người không thể sống thờ ơ, thản nhiên hết ngày này qua ngày khác. Nhưng phải biết rút ra những bài học từ các biến cố, biết được nguy cơ nào đang đe dọa mình, để từ đó mà hồi tâm thống hối. Vì hồi tâm thống hối như chiếc tàu Nô-e trong cơn hồng thủy sẽ đưa chúng ta về bến quê trời bình an.

**3. Sống Lời Chúa:** Không kết án người khác nhưng biết hoán cải chính mình.

**4. Cầu nguyện:** Lạy Chúa, Xin cho con nhận ra mỗi biến cố trong cuộc sống, là một thông điệp mà Chúa gửi đến để nhắc nhở con biết ăn năn sám hối và biết sống tốt hơn. Amen

## THỨ HAI: 29. 02.2016.

### Lc 4, 24 - 30

**1. Ghi nhớ:** “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24)

**2. Suy niệm:** Người ta thường nói “*vinh thân phì gia*” hay “một người làm quan cả họ được nhờ” để nói lên theo thói đời người ta thường ưu ái gia đình, làng xóm của mình trước tiên. Dân Do Thái thời Chúa Giêsu cũng thế, họ nghe biết những việc Chúa Giêsu đã làm nơi Capharnaum thì họ nghĩ khi về quê nhà ắt hẳn Người sẽ còn làm những việc cao trọng hơn. Nhưng Chúa Giêsu không thực hiện theo như họ nghĩ bởi sứ mạng của Ngài là cứu độ muôn dân không chỉ riêng cho dân Do Thái hay chỉ cho làng Nazareth. Ngài còn đưa ra hai nhân vật ngôn sứ cụ thể trong Cựu Ước là Êlia và Êlisêô để minh chứng cho hành động của Ngài. Qua đó Ngài dạy cho dân làng Nazareth bài học này là đón nhận ơn của Thiên Chúa không phải chỉ dựa vào thân thuộc hay dân Chúa chọn mà phải là có một niềm tin và lòng khao khát mong chờ.

**3. Sống Lời Chúa :** Vui mừng vì có nhiều người đón nhận ơn đức tin.

**4. Cầu nguyện :** *Lạy Chúa, chúng con thường nghĩ mình là những đứa con ruột của Chúa nên phải được Chúa yêu nhiều. Nhưng con đâu biết rằng muốn được Chúa yêu đâu phải dựa trên mối liên hệ thân thuộc mà là dựa trên việc chúng con có lắng nghe và thực hành lời Chúa không. Amen.*

